

DỰ ÁN XUẤT SẮC NHẤT TRẠI HÈ THỦ LĨNH 2023

LAN TỎA TINH THẦN THỦ LĨNH TỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐHQGHN

SAU 6 NGÀY 5 ĐÊM VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG BỔ ÍCH, CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ THỦ LĨNH 2023 ĐÃ TÌM RA CHỦ NHÂN CHO GIẢI DỰ ÁN XUẤT SẮC NHẤT: DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH TRẺ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DO NHÓM THỦ LĨNH TRẺ GỒM CÁC BẠN HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC KHỐI ĐHQGHN THỰC HIỆN.

NHÓM BẠN TRẺ ẤP Ủ DỰ ÁN TÌM KIẾM NHÂN TÀI CHO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chung lý tưởng nâng tầm ĐHQGHN, nhóm bạn trẻ gồm 10 học sinh, sinh viên tiêu biểu đã cùng nhau xây dựng dự án “Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội”. Dự án được xây dựng với mục tiêu phát hiện nhân tài là học sinh, sinh viên tiêu biểu trong khối ĐHQGHN, từ đó đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ hội, điều kiện, môi trường cho các thủ lĩnh trẻ phát triển toàn diện kỹ năng học tập, làm việc, đặc biệt là

kỹ năng lãnh đạo. Đây cũng chính là dự án đạt giải “Dự án xuất sắc nhất” trong khuôn khổ chương trình Trại hè thủ lĩnh 2023.

Với slogan “Ươm mầm tài năng - Dẫn dắt tương lai”, dự án hướng đến khơi dậy tiềm năng cho các bạn trẻ tại ĐHQGHN, kiến tạo cộng đồng học sinh, sinh viên có kỹ năng toàn diện, có thể cống hiến cho sự phát triển của nhà trường và xã hội. Nhóm trưởng Lại Thị Hải Ninh chia sẻ: “Qua dự án này, nhóm mong muốn có thể lan tỏa tinh thần thủ lĩnh đến toàn bộ học



sinh, sinh viên của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, dự án cũng mong muốn xây dựng, tổ chức được các hoạt động nâng cao vị thế của ĐHQGHN.”

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, dự án được thành lập và phát triển trong vòng 3 năm, từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2026, với các hoạt động dự kiến như tổ chức cuộc thi, tọa đàm, diễn đàn, giải đấu,... Bằng việc thiết kế các hoạt động thực tiễn, đồng hành với các cuộc thi do doanh nghiệp đối tác của ĐHQGHN tổ chức, CLB Thủ lĩnh trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết của một người thủ lĩnh như: kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình.... Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ có kinh nghiệm thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, dự án không chỉ đề xuất hoạt động mới, mà còn cải thiện những điểm cần khắc phục trong cách tổ chức



của đoàn hội, những CLB trực thuộc ĐHQGHN.

HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN GIÚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Trong 3 năm hoạt động, nhóm lên kế hoạch chi tiết với những buổi tọa đàm, diễn đàn giao lưu cùng các doanh nhân nổi tiếng. Hoạt động này vừa giúp các thành viên trong CLB kết nối với nhau vừa là cơ hội để nhóm trao đổi kinh nghiệm và nhận được sự dẫn dắt từ chính những thủ lĩnh thực thụ. Bên cạnh đó, các thành viên cũng sẽ được định hướng những khóa học trong nước và quốc tế giúp phát triển kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu.

Một số chương trình dự kiến như "Cà phê cùng ban cố vấn", "Mentor - Mentee

1:1", Bồi dưỡng nội bộ Câu lạc bộ "Leader Talk" với 4 chủ đề chính: Năng lực số hóa, Tư duy sáng tạo, Kỹ năng về tổ chức, Kỹ năng lắng nghe, "Xây dựng mạng lưới Khởi nghiệp ĐHQGHN" là những hoạt động diễn ra xuyên suốt các năm. Từ đây, thành viên CLB được gắn kết, trao đổi với Ban cố vấn về các ý tưởng mới, các dự án tiềm năng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kết nối đến các nhà tài trợ. Đặc biệt, những cá nhân có đóng góp tích cực hoặc có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động tại CLB sẽ nhận được bằng khen từ ĐHQGHN.

"Trong quá trình thực hiện kế hoạch dự án, vì mỗi bạn đều là thủ lĩnh đến từ những đơn vị khác nhau, mỗi người đều có thế mạnh và cá tính riêng nên không thể tránh khỏi tranh chấp giữa

các thành viên trong nhóm. Nhưng thay vì hoạt động cá nhân, mỗi người đều hạ cái tôi của mình xuống, cùng học hỏi, bổ sung và đóng góp cho nhau. Bên cạnh đó, để có được sự hoàn thiện của dự án cũng không thể không nhắc đến công sức của các cố vấn và các tình nguyện viên của Trại hè thủ lĩnh 2023 đã luôn nhắc nhở, giúp đỡ nhóm trong suốt quá trình xây dựng dự án. Ở thời điểm hiện tại, chúng mình tự tin rằng nếu có thể hiện thực hóa được những định hướng đề ra thì dự án sẽ giải quyết được hầu hết các vấn đề tồn đọng ở các tổ chức đoàn hội, các CLB, từ đó đưa ĐHQGHN lên một tầm cao mới", nhóm trưởng Lại Thị Hải Ninh chia sẻ.

